

BÁO CÁO

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022 - 2023

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học thị xã Hoài Nhơn năm học 2022 – 2023, Ban Thường vụ Thị đoàn báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác giáo dục

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN, học sinh được các cấp bộ Đoàn, Hội quan tâm thực hiện, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đoàn thị xã lần thứ XX, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trong cán bộ, đoàn viên thanh niên với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế; cụ thể hóa các nội dung trong việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể: các cấp bộ Đoàn, Hội trường học đã tổ chức 35 buổi tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức 25 buổi học tập và ăng kê kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ mỗi cấp bộ Đoàn, ĐVTN, học sinh.

- Công tác nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng trong ĐVTN, học sinh được các cấp bộ Đoàn thực hiện thường xuyên, duy trì hoạt động Câu lạc bộ lý luận trẻ và đội ngũ công tác viên dư luận xã hội đấu tranh trên mạng qua định hướng tư tưởng chính trị, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc của quần chúng, thanh niên, học

sinh; tổ chức tập huấn cho đội ngũ công tác văn dư luận xã hội đấu tranh trên mạng nhằm thông tin và hướng dẫn cụ thể phương thức đấu tranh, cách thức ngăn chặn, phản bác các luận điệu sai trái chống phá Đảng và Nhà nước, kịp thời định hướng tư tưởng cho ĐVTN, học sinh. Trong năm, Thị trấn chỉ đạo **100%** cơ sở đơn vị duy trì, thường xuyên đăng tải các hoạt động của Đoàn, Hội trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo, qua đó góp phần định hướng thông tin, tuyên truyền hiệu quả các hoạt động của Đoàn, Hội đến công nhân ĐVTN. Kết quả, có **243** bài viết được đăng tải trên các kênh thông tin của Đoàn.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đặc biệt chú trọng. Kết quả, đã tổ chức **65** buổi học tập và đăng ký kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ mỗi cán bộ đoàn, ĐVTN. Trong năm, khối trường học thị xã có **02** đoàn viên, học sinh trường THPT Nguyễn Trân và THPT Lý Tự Trọng được tuyên dương gương **“Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác”** tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020 – 2023.

- *Việc triển khai các giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được tăng cường.* Đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về Đảng, Bác Hồ nhân các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước: 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết Cổ truyền, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...được các cấp bộ Đoàn, Hội trường học toàn thị xã triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, thu hút đông đảo ĐVTN, qua đó đã tổ chức **15** buổi nói chuyện truyền thống, **23** hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hội thi, hội diễn.

- Tổ chức tuyên dương **10 “Gương mặt trẻ Hoàì Nhơn tiêu biểu”** năm 2022 nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó có khối THPT 02 gương tiêu biểu từ trường THPT Nguyễn Trân và THPT chuyên Chu Văn An. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn, Hội trường học toàn thị xã đã tổ chức sôi nổi các hoạt động với nhiều nội dung thiết thực như: Tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức “Ngày hội đoàn viên”; Kết quả, đã tổ chức **27** buổi gặp mặt các nhân chứng lịch sử; tham quan, du khảo về nguồn; giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; liên hoan các nhóm ca khúc cách mạng với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được tăng cường đẩy mạnh. Chỉ đạo các cơ sở đoàn tiếp tục đẩy mạnh duy trì hiệu quả

chuyên mục “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, mỗi tháng một gương người tốt việc tốt*” trên website của Thị đoàn, các trang fanpage Đoàn, Hội trường học.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp bộ đoàn tiếp tục thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như: tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, triển khai Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành; phiên tòa giả định; Hội thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên; giúp đỡ và cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến; đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho ĐVTN. Kết quả, đã tổ chức được **32** buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho **5.561** đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Trong năm, Thị đoàn Hoài Nhơn chỉ đạo Chi đoàn các Cơ quan thị xã Hoài Nhơn phối hợp với Đoàn trường THPT Lý Tự Trọng tổ chức “*Phiên tòa giả định*” để tuyên truyền phòng chống ma túy cho đoàn viên thanh niên. Trước tình hình trong địa bàn Thị xã có những vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với hình thức đa dạng, phương thức tinh vi, diễn biến phức tạp, người phạm tội ngày càng trẻ hoá, có người mới 16, 17 tuổi, việc tuyên truyền để đoàn viên thanh niên, học sinh nhận diện được các hành vi và hình thức xử lý của pháp luật về loại tội phạm này là rất bức thiết. Hoạt động thu hút được sự quan tâm theo dõi của các thầy cô giáo và hơn **1.000** học sinh nhà trường.

II. TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG

1. Phong trào “*Thanh niên tình nguyện*”

Phát huy vai trò của thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, phong trào “*Thanh niên Tình nguyện*” được các cấp bộ Đoàn, Hội trường học đặc biệt quan tâm và triển khai hiệu quả, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia; theo dõi quá trình thực hiện; tổ chức đa dạng các hoạt động tình nguyện, tạo môi trường để đoàn viên học sinh có điều kiện rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Phát huy vai trò của giáo viên trong việc hướng dẫn, theo dõi, tham gia cùng học sinh trong các hoạt động tình nguyện. Nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, Cụ thể:

Các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh và hoạt động chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu được Ban Thường vụ Thị đoàn chú trọng triển khai thực hiện, như:

- Phối hợp tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Dốc Cát và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại phường Hoài Hảo, Thị xã Hoài Nhơn năm 2023.

- Đoàn các trường THPT tổ chức một số hoạt động như: Phối hợp tổ chức cho ĐVTN tham gia hàng trăm ngày công để tôn tạo khuôn viên nhà trường theo nội dung phong trào: “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Tổ chức ra quân “Tháng thanh niên” tổng vệ sinh trong và ngoài khuôn viên trường, nghĩa trang liệt sĩ phường Tam Quan, nhà truyền thống Chi bộ Cửu Lợi. Đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với việc xây dựng khuôn viên nhà trường, phòng học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” như: trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa, chung sức bảo dưỡng sân cỏ tự nhiên. Thực hiện nhiều công trình thanh niên như: Sân bóng rổ, Đèn thấp sáng, Nhà để xe,... tổng trị giá gần **200** triệu đồng.

- Các cấp bộ Đoàn, Hội đã chủ động triển khai hiệu quả các chiến dịch tình nguyện Chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, “Thanh niên xung kích bão lũ”, “Xuân tình nguyện”; chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, “Hoa phượng đỏ”...

- Các hoạt động “Mừng Đảng - mừng Xuân” năm 2023 được các cấp bộ Đoàn, Hội, trường học tổ chức với nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực như: Vận động các nguồn lực của Nhà trường và xã hội, tổ chức trao tặng gần **350** suất quà với tổng trị giá **trên 250** triệu đồng cho các bạn ĐVTN học sinh có hoàn cảnh khó khăn đón Tết.

- Các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông được chú trọng, tổ chức hiệu quả, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Thị đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn duy trì **7** công trường an toàn giao thông; tổ chức **14** Diễn đàn tuyên truyền an toàn giao thông; ra quân đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, nghỉ lễ 30/4, 1/5, thu hút gần **2.540** lượt ĐVTN tham gia.

- Các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được các cấp bộ đoàn triển khai đồng bộ và hiệu quả. Các hoạt động được triển khai xuyên suốt trong năm, đặc biệt tập trung vào các đợt thi đua cao điểm như “Mừng Đảng - mừng Xuân” năm 2023, Tháng Thanh niên năm 2023, “Chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện”... tiêu biểu: Trong Tháng Thanh niên năm 2023, Đoàn các trường đã trao tặng trên **55** suất học bổng trị giá trên **70** triệu đồng, thăm tặng quà cho hơn **192** gia đình chính sách có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng.

2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

Được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai thực hiện, qua đó đã vận động ĐVTN giới thiệu **542** ý tưởng sáng tạo trên website của Trung ương Đoàn. Các cấp bộ đoàn đã triển khai nhiều chương trình mới phù hợp với từng đối tượng ĐVTN thông qua các các phong trào, cuộc thi, chương trình như: Phong trào “*Học tốt - Dạy tốt*” trong ĐVTN khối trường học; cuộc thi “*Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng*”; tổ chức hoạt động hỗ trợ thanh thiếu niên nghiên cứu khoa học, thúc đẩy thanh niên tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong lao động, sản xuất và cuộc sống... qua đó, xuất hiện nhiều ý tưởng có tính ứng dụng cao.

- Các cấp bộ đoàn tiếp tục duy trì và triển khai nhiều chương trình mới phù hợp với từng đối tượng ĐVTN thông qua các các phong trào, cuộc thi, chương trình như: Phong trào “*Học tốt - Dạy tốt*” trong ĐVTN khối trường học; Cuộc thi “*Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo trong học sinh, sinh viên*”... đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến.

3. Phong trào “*Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc*”

- Các cấp bộ Đoàn, Hội trường học thị xã đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN, học sinh trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kịp thời nắm bắt, định hướng cho ĐVTN đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đã phối hợp với các ngành vận động thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, đạt chỉ tiêu **100%** đã đề ra, công tác hậu phương quân đội được thực hiện thường xuyên với các hoạt động thiết như: trao tặng hơn **25** suất quà cho con em, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ quân nhân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương học nghề và tìm việc làm.

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chiều ngày 16/11/2022, Thị đoàn Hoài Nhơn phối hợp Chi đoàn các Cơ quan thị xã, Đoàn trường THPT chuyên Chu Văn An, Đoàn phường Bồng Sơn, Hoài Đức tổ chức Phiên tòa giả định tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng toàn dân, tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự tại trường THPT chuyên Chu Văn An với sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh.

- Đoàn các trường THPT phối hợp cùng Đoàn các xã, phường trong toàn thị xã đã tổ chức hiệu quả các hoạt động tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, đặc biệt là tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền về phong trào “*3 không*” (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy) được các cấp bộ đoàn chú trọng thực hiện. Kết quả: toàn thị xã tổ chức hoạt

động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội **100%** đoàn các trường THPT cho ĐVTN ký cam kết 3 không giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ; tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “*Thanh niên với văn hóa giao thông*”, duy trì hiệu quả Mô hình “*Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự*”, “*Đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông*”.

III. TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN

1. Chương trình “*Đồng hành với thanh niên trong học tập*”

- Các diễn đàn trao đổi phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động. Duy trì phong trào thi đua “*Dạy tốt - học tốt*”; phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học trong các cơ sở Đoàn, Hội trường học thông qua các đợt thi đua cao điểm trong năm học như chào mừng “*Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11*”; “*Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam*”... thu hút đông đảo học sinh và giáo viên trẻ tích cực tham gia. Kết quả đã tổ chức được **4** buổi sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng dạy và học, có gần **1.700** tiết học tốt, tổ chức **3** buổi tọa đàm, học tập chuyên đề, thông qua đó nhằm trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp hay và hiệu quả trong tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội.

- Phong trào “*Học sinh 3 tốt*” được các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai thực hiện có hiệu quả như: tổ chức cho trên **85%** học sinh đăng ký đạt danh hiệu; cụ thể hóa các nội dung của phong trào để học sinh thực hiện; các hoạt động hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho học sinh rèn luyện đạt danh hiệu ngày càng được quan tâm, đầu tư ở các cấp; tuyên truyền rộng rãi phong trào thông qua các diễn đàn, buổi sinh hoạt chi đoàn, câu lạc bộ, đội, nhóm, bảng tin nhà trường, mạng xã hội.

- Sáng ngày 09/01/2023, Ban Thường vụ Thị đoàn Hoài Nhơn tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2023); Tuyên dương “*Học sinh 3 tốt*” cấp thị xã; Giao lưu các gương “*Học sinh 3 tốt*” tiêu biểu. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thị đoàn đã vinh danh, tuyên dương **03** cá nhân học sinh đạt danh hiệu “*Học sinh 3 tốt*” cấp Trung ương, **05** cá nhân học sinh đạt danh hiệu “*Học sinh 3 tốt*” cấp Tỉnh; **10** cá nhân học sinh đạt danh hiệu “*Học sinh 3 tốt*” cấp thị xã.

- Tiếp tục tham gia và đã xuất sắc đạt 8/30 Giải tại Hội thi “*Tin học trẻ*” cấp tỉnh năm 2023 do Tỉnh đoàn Bình Định phối hợp cùng các Cơ quan, Ban ngành của tỉnh tổ chức vào ngày 28/4/2023 tại Trường Đại học Quy Nhơn. Cụ thể, Hoài Nhơn xuất sắc đạt **02** Giải Nhì, **02** Giải Ba và **04** Giải Khuyến khích.

2. Chương trình “*Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp*”

- Công tác tư vấn, giới thiệu, định hướng việc làm cho ĐVTN tiếp tục được các cấp bộ Đoàn, Hội trường học triển khai hiệu quả. Chiều ngày 07/4/2023, tại Nhà thi đấu đa năng trường THPT chuyên Chu Văn An, Thị đoàn Hoài Nhơn, Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm học 2022 - 2023 với chủ đề: “*Hiểu mình - Hiểu nghề - Sáng tương lai*” thu hút hơn 900 ĐVTN đến từ các trường THPT chuyên Chu Văn An, THPT Tăng Bạt Hổ, THPT Phan Bội Châu tham gia. Tại chương trình, các bạn học sinh, đoàn viên, thanh niên đã được diễn giả, Chuyên gia Tâm lý, Tiến sĩ Huỳnh Anh Bình - Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cùng các thầy, cô đại diện các trường Đại học, Cao đẳng chia sẻ các bí quyết chọn trường phù hợp với sở thích và năng lực cá nhân; hướng dẫn, tư vấn về phương thức xét tuyển, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển,... Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm trang bị cho các bạn ĐVTN những hiểu biết và kỹ năng cơ bản trong việc chọn ngành, chọn nghề phù hợp với sở trường của cá nhân và nhu cầu lao động việc làm của xã hội.

- Các cấp bộ Đoàn, Hội thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp trong ĐVTN, học sinh tiêu biểu như: Các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh được các cơ sở Đoàn, Hội tích cực thực hiện đạt kết quả tốt. Các cấp bộ Đoàn, Hội đã chủ động liên hệ với các trường Đại học, Cao đẳng hoạt động tư vấn, tuyển dụng, hướng nghiệp, đào tạo nghề cho hơn **2.300** học sinh; tuyên truyền thông qua các kênh về nghề nghiệp và việc làm, qua đó cơ bản đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu về nghề nghiệp và việc làm cho ĐVTN, học sinh.

- Các cấp bộ đoàn trong thị xã đã tích cực xã hội hóa, vận động các nguồn lực nhằm hỗ trợ cho thanh thiếu nhi vượt khó vươn lên trong học tập. Đến nay, trong toàn thị xã đã vận động và trao tặng **600** suất học bổng trị giá hơn **200** triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi...

3. Chương trình “*Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần*”

- Tham gia các lớp tập huấn do Tỉnh tổ chức như: cuộc thi Olympic tiếng Anh trong học sinh, sinh viên; Cuộc thi tiếng anh với chủ đề “*Tôi là công dân toàn cầu*”; Talkshow “*Công dân toàn cầu - tự tin bước ra thế giới*”. Đây là những sân chơi lành mạnh qua đó thúc đẩy hơn nữa phong trào học tập và rèn luyện học tiếng Anh góp phần nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế, phấn đấu để trở thành công dân toàn cầu cho ĐVTN trong giai đoạn hiện nay.

- Các phong trào thể dục thể thao tiếp tục được qua tâm, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Đội tuyển bóng đá nam THPT Nguyễn Du, đại diện toàn thị xã

tham gia giải bóng đá thanh niên Khối THPT tỉnh Bình Định lần thứ I, năm 2023, kết quả đạt giải Vô địch. Phối hợp Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định tổ chức **Chương trình nghệ thuật “Đoàn trong trái tim tôi”** với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các CLB nghệ thuật các trường THPT toàn thị xã; Phối hợp tổ chức **Diễn đàn tư vấn tâm lý “Vượt qua chính mình”** với nhiều nội dung thiết thực như: tuyên truyền sâu rộng và nâng cao nhận thức trong các em học sinh về các vấn đề liên quan đến tâm lý lứa tuổi; mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái; tình cảm thầy trò; tình bạn và các vấn đề liên quan trong lứa tuổi học đường. Đồng thời trang bị các kỹ năng xử lý các tình huống, cách phòng chống khi bản thân các em hoặc bạn bè xung quanh đang gặp những khủng hoảng tâm lý, qua đó giúp các em vượt qua, giảm thiểu áp lực trong học tập, bạn bè và gia đình.

- Đoàn, Hội các trường THPT tiếp tục trì hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ thể thao trong học sinh, như: CLB bóng chuyền nữ, CLB bóng đá, bóng chuyền nam, CLB Võ thuật ... Thường xuyên tổ chức các giải thể thao: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN VỮNG MẠNH, ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Công tác đoàn viên

- Thị đoàn đã chỉ đạo và ban hành văn bản phân bổ chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới cho Đoàn các trường THPT ngay từ đầu năm. Kết quả, các cấp bộ Đoàn đã mở được **14** lớp cảm tình Đoàn và kết nạp được **1.006** đoàn viên mới, **100%** đoàn viên mới được phát thẻ đoàn.

- Các cấp bộ đoàn trong thị xã đã triển khai thực hiện tốt “*Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2023 - 2027*” theo Hướng dẫn số 17-HD/TWĐTN-BTC ngày 24/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hướng dẫn số 10-HD/TĐTN-TCKT ngày 29/5/2023 về việc “*Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2023 - 2027*” và công văn chỉ đạo của Tỉnh đoàn. Kết quả, 100% đoàn viên đăng ký thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên phù hợp với đối tượng, đảm bảo nội dung thực hiện.

- **100%** các cơ sở đoàn trường học tổ chức đồng loạt Ngày đoàn viên năm 2023 với hình thức tổ chức linh hoạt, nội dung đa dạng và thiết thực, tạo môi trường cho đoàn viên tham gia sinh hoạt.

2. Công tác củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn

- Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn được quan tâm thực hiện, nhất là việc đổi mới, chất lượng tổ chức và

hoạt động của Đoàn, Hội trường học có sự chuyển biến khá rõ nét. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn được quan tâm thường xuyên, trong năm học, Thị xã đã tổ chức **01** lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội; các cơ sở Đoàn, Hội trường học đã tổ chức được **7** lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cho hơn **600** lượt cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt và hạt nhân nòng cốt tham gia; **100%** các chi đoàn chủ động duy trì tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm, chủ đề định kỳ hàng tháng, đồng thời cử cán bộ Thị đoàn thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt chi đoàn tại các trường học trên địa bàn thị xã.

- Phát huy tốt vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, Hội trong trường học, thể hiện rõ trong công tác đoàn kết tập hợp ĐVTN, chủ động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động mang màu sắc, đặc trưng riêng của tổ chức Đoàn, Hội.

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội trường học tổ chức Đại hội Đoàn, Hội các cấp đảm bảo; **100%** các cơ sở Đoàn, Hội tổ chức Đại hội đúng điều lệ quy định; hướng dẫn, qua đó nâng cao hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học thị xã.

3. Công tác cán bộ đoàn

- Trong năm học qua, Ban Thường vụ Thị đoàn đã thành lập mới Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên góp phần mở rộng quy mô tổ chức Đoàn khối trường học. Từ khi thành lập đến nay, Phong trào đoàn tại Trung tâm GDNN-GDTX đã từ bước đi vào hoạt động ổn định.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ đoàn được Thị Đoàn đặc biệt quan tâm. Cụ thể: cử các đồng chí cán bộ cơ quan Thị Đoàn, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các trường THPT tham gia các “*Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội*” năm 2023 do Tỉnh Đoàn tổ chức; đăng ký lịch và làm việc với cấp ủy các trường THPT về các nội dung: Thực trạng thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, tình hình cán bộ tại Đoàn trường học; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, bố trí công tác cho cán bộ lớn tuổi; công tác quy hoạch cán bộ đoàn, bổ sung quy hoạch nhân sự cho nhiệm kỳ năm học mới.

- Ban Thường vụ Thị Đoàn đã chỉ đạo **100%** Các cấp bộ Đoàn trường học tổ chức Đại hội Đoàn các cấp đúng điều lệ Đoàn và đảm bảo thời gian.

- Ban Thường vụ Thị Đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện tốt Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

- Phát huy tốt vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, Hội trong trường học, thể hiện rõ trong công tác đoàn kết tập hợp ĐVTN, chủ động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động mang màu sắc, đặc trưng riêng của tổ chức Đoàn, Hội.

- Báo cáo về việc thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với cán bộ Đoàn; triển khai việc rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của cán bộ Đoàn.

5. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn

- Công tác kiểm tra, giám sát cũng được các cấp bộ Đoàn, Hội quan tâm, các cấp đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực. Trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác, các hoạt động phong trào. Công tác thi đua khen thưởng thực hiện đảm bảo theo Quy chế thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2018 - 2023. Qua đó đã kịp thời động viên, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương ĐVTN, học sinh tiêu biểu trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu niên trường học thúc đẩy tinh thần học tập và rèn luyện trong ĐVTN, học sinh.

- Trong năm học đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2022 – 2023.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học thị xã Hoài Nhơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên được các cấp bộ Đoàn từng bước đổi mới về nội dung và hình thức; triển khai có hiệu quả các Cuộc vận động: “*Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới*”, “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, mỗi tháng một gương người tốt*”; quán triệt và học tập các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp... Các hoạt động phong trào cách mạng của Đoàn được tổ chức rộng khắp, bám sát tình hình thực tiễn của các trường đã đem hiệu quả, thiết thực đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của ĐVTN, học sinh tiêu biểu như: Phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào thanh niên khởi nghiệp, các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên; 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đặc biệt là công tác chỉ đạo và tiến hành Đại hội Đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn thị xã Hoài Nhơn lần thứ XX, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Các phong trào thi đua trong khối trường học được triển khai sâu rộng, có sức lan

tỏa, thu hút, hấp dẫn ĐVTN, học sinh. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả thích ứng linh hoạt trong tình hình mới được nhân rộng.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong học sinh qua các diễn đàn, trang mạng xã hội còn hạn chế; một số nội dung và hình thức tổ chức hoạt động, sinh hoạt chưa hấp dẫn và thu hút học sinh tham gia; tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, trong tổ chức thực hiện các mặt công tác chưa đồng đều ở các cơ sở Đoàn; nội dung đồng hành với học sinh trong phát triển kỹ năng xã hội chưa đáp ứng với yêu cầu.

- Việc triển khai thực hiện các phong trào hành động của Đoàn khối trường học còn dàn trải chưa đi vào chiều sâu; đội ngũ cán bộ Đoàn tại một số đơn vị còn thiếu tính chủ động trong công tác tham mưu, triển khai các hoạt động Đoàn và công tác đoàn kết tập hợp ĐVTN, học sinh.

- Việc triển khai thực hiện các phong trào hành động của Đoàn khối trường học còn dàn trải chưa đi vào chiều sâu; đội ngũ cán bộ Đoàn tại một số đơn vị còn thiếu tính chủ động trong công tác tham mưu, triển khai các hoạt động Đoàn và công tác đoàn kết tập hợp ĐVTN, học sinh.

Trên đây là kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022 - 2023, Ban Thường vụ Thị Đoàn báo cáo để Tỉnh Đoàn biết, theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận

- TT Tỉnh đoàn;
- Ban TNTH Tỉnh Đoàn;
- Đoàn các trường THPT;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THỊ ĐOÀN
BÍ THƯ

Huỳnh Thị Bích Trang